

## BÁO CÁO

### Kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Công văn số 4386/UBND-TH ngày 27/09/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. căn cứ nội dung ý kiến, kiến nghị, UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết như sau:

**A. Kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh (Nêu tại Báo cáo số 210/BC-UBND)**

#### I. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách:

##### 1. Về nông nghiệp, nông thôn:

1.1. Cử tri các xã Triệu Đại, Triệu Phước, Triệu Trạch, Triệu Sơn, Triệu Trung (huyện Triệu Phong) kiến nghị: Hiện nay nguồn nước ở nông thôn bị nhiễm phèn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của Nhân dân. Thực trạng hiện nay có thôn tỉ lệ người dân bị mắc bệnh ung thư cao, đề nghị tỉnh quan tâm để có hệ thống nước sạch cho bà con sinh hoạt hàng ngày đảm bảo sức khỏe (nêu tại mục 1 phần I của Báo cáo).

##### - Trả lời:

Về nhu cầu sử dụng nước sạch của bà con nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và bà con các xã Triệu Đại, Triệu Phước, Triệu Trạch, Triệu Sơn, Triệu Trung là rất chính đáng. Tuy nhiên, kinh phí để đầu tư cơ sở hạ tầng nước sạch là rất lớn, cần phải có dự án chung cho toàn huyện. Hiện nay trên địa bàn huyện có 17 xã (16.486/24.405 hộ) sử dụng nước sạch theo quy chuẩn, đạt 67,55% (trong đó có 5.022/24.504 hộ đạt 20,58% sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Để đảm bảo cho người dân có nguồn nước sạch sử dụng, vừa qua UBND huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh. Ngày 03/11/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2572/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Quyết định trên có danh mục đầu tư hệ thống cấp nước tập trung tại huyện Triệu Phong thuộc Dự án “Nước sạch, vệ sinh nông thôn bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu” giai đoạn 2024-2029.

1.2. Cử tri các xã huyện Triệu Phong kiến nghị: Công trình Hệ thống chống

úng Thuận - Trạch - Trung - Tài đoạn qua huyện Triệu Phong (BIIG2) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư: Hiện nay việc thi công đoạn kênh qua cánh đồng HTX An Lưu, thuộc thôn Phương An, Xã Triệu Sơn tiến độ rất chậm, cầu đường dang dở, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và giao thông đi lại của người dân. Đề nghị UBND tỉnh và đơn vị Chủ đầu tư quan tâm, đôn đốc để công trình sớm hoàn thành đảm bảo giao thông đi lại và sản xuất của người dân (*nêu tại mục 1 phần I của Báo cáo*).

**- Trả lời:**

UBND huyện ban hành văn bản đề nghị chủ đầu tư triển khai hoàn thành dự án đảm bảo an toàn cho công trình trước mùa mưa, lũ sắp đến. Đối với nội dung kiến nghị này thuộc thẩm quyền của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Ngày 25/6/2024, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 265/BC-UBND để trả lời nội dung trên.

**2. Về đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải:**

Cử tri xã Triệu Sơn (huyện Triệu Phong) phản ánh: Công trình nâng cấp đường giao thông ĐH41 từ Chợ Cạn, xã Triệu Sơn vào thôn Phương Lang xã Hải Ba do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, Nhân dân bàn giao mặt bằng đã lâu nhưng đến nay chưa thấy thi công. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm thi công tuyến đường này cho Nhân dân đi lại được thuận lợi, vì hiện nay đường rất hẹp và đã xuống cấp nghiêm trọng (*nêu tại mục 2 phần I của Báo cáo*).

**- Trả lời:**

Hạng mục: Nâng cấp đường giao thông ĐH41 từ Chợ Cạn, xã Triệu Sơn vào thôn Phương Lang xã Hải Ba thuộc công trình: Đường giao thông kết nối cảng Cửa Việt với các xã phía Đông huyện Triệu Phong – Hải Lăng và khu vực trung tâm Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị thuộc dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2); dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 18/8/2020; công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng cường quản lý, đôn đốc nhà thầu thi công, sớm hoàn thành công trình nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

**3. Về đất đai, tài nguyên, môi trường:**

3.1. Cử tri thị trấn Ái Tử, xã Triệu Ái kiến nghị: Các cấp quan tâm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Triệu Phong hướng dẫn hồ sơ cho Nhân dân đến làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ một cách cụ thể, rõ ràng tránh tình trạng hồ sơ chưa bảo đảm phải đi lại sửa đổi nhiều lần, gây phiền hà cho Nhân dân. Việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất của hộ gia đình, làm hồ sơ đo đạc cấp giấy CNQSDĐ còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bà con nhân dân (*nêu tại mục 3 phần I của Báo cáo*).

**- Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Triệu Phong tiến hành kiểm tra rà soát các hồ sơ có văn bản chuyển trả của Chi nhánh yêu cầu bổ sung hoặc hướng dẫn người dân thực hiện theo quy định.

Bên cạnh số hồ sơ sau khi có văn bản trả hồ sơ của Chi nhánh, người dân đã bổ sung đầy đủ và đã hoàn thiện trả kết quả giấy chứng nhận cho người dân. Tuy nhiên vẫn còn một số hồ sơ người dân không bám sát nội dung hướng dẫn của Chi nhánh dẫn đến phải bổ sung nhiều lần mới hoàn thiện hồ sơ.

Để tránh trường hợp việc xác định nguồn gốc không cụ thể, rõ ràng, dẫn đến hồ sơ chưa đảm bảo phải sửa đi sửa lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân, UBND huyện Triệu Phong đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn căn cứ vào văn bản số 1780/UBND-TN ngày 28/5/2021 của UBND huyện Triệu Phong về việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng ổn định, để từ đó hướng dẫn cho người dân kê khai một cách cụ thể, rõ ràng nhất.

Về việc đo đạc để lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận còn gặp nhiều khó khăn, UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh tiến hành rà soát, đo đạc kịp thời tránh trường hợp chậm trễ.

3.2. Cử tri xã Triệu Lăng, Triệu Đại kiến nghị: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất để nâng đất ở nông thôn nhằm tách thửa cho các gia đình có con đã lập gia đình ra ở riêng. Hiện nay có nhiều gia đình có 3 thế hệ sống chung nhưng không đủ diện tích đất ở nông thôn để tách thửa cho xây nhà ở riêng, đề nghị các cấp quan tâm xem xét giải quyết (*nêu tại mục 3 phần I của Báo cáo*).

**- Trả lời:**

UBND huyện đã có công văn chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu giải quyết, sau khi nhận được công văn trả lời, UBND huyện báo cáo kết quả như sau:

- Tại khoản 5 Điều 116 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

*“Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở sang đất ở hoặc chuyển mục đích sử dụng các loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân là quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.”*

Do đó, người sử dụng đất có nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở thì nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để được xem xét giải quyết theo các quy định của pháp luật.

3.3. Cử tri các xã Triệu Lăng, Triệu Vân, Triệu An, Triệu Phước kiến nghị: Quy hoạch Khu kinh tế Đông nam Quảng Trị có những bất cập, một số diện tích chồng lên đất ở, đất sản xuất của nhân dân. Đề nghị tỉnh kiến nghị các cấp sớm

điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Đông nam Quảng Trị để nhân dân có đất ở, đất sản xuất (nêu tại mục 3 phần I của Báo cáo).

**- Trả lời:**

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã: Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Phước, Triệu Trạch, Triệu Sơn kiểm tra, rà soát những bất cập, khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, tài nguyên môi trường, đề xuất phương án xử lý để cập nhật, điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (Công văn số 1854/UBND-CT ngày 06/6/2023 của UBND huyện Triệu Phong); đến ngày 29/6/2023, 19/4/2024, Phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành các Công văn số: 2128/UBND-CT, 1426/UBND-CN gửi Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị kiến nghị rà soát những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, tài nguyên môi trường để cập nhật, điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Đến nay, Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị đang triển khai lập điều chỉnh đồ án quy hoạch khu kinh tế Đông Nam. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị kiểm tra, rà soát các nội dung chưa phù hợp của đồ án quy hoạch để kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị theo quy định.

**5. Về thương mại, dịch vụ, phí, lệ phí:**

5.1 Cử tri xã Triệu Lăng có phản ánh: Không hài lòng về thực hiện giao dịch hành chính công trực tuyến quá phức tạp, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, một số khâu còn bất cập, chưa phù hợp với điều kiện thực tế của người dân, gây phiền hà cho Nhân dân (nêu tại mục 5 phần I của Báo cáo).

**- Trả lời:**

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND Ngày 10/5/2024 Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh năm 2024. Hiện nay Dịch vụ công trực tuyến được phổ biến rộng rãi. Bộ phận 1 cửa của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn được quan tâm đầu tư nâng cấp, trang bị cơ sở vật chất phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. Kết quả trong năm 2022, 2023 UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ cao tại địa chỉ “<http://dichvucong.quangtri.gov.vn>” trên tổng số đạt hơn 90%.

UBND huyện đã yêu cầu Lãnh đạo của UBND xã Triệu Lăng chỉ đạo bộ phận một cửa của xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân

sử dụng dịch vụ công trực tuyến góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; đồng thời nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức và toàn xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước của huyện và cơ sở.

5.2. Cử tri xã Triệu Phước kiến nghị: Hiện nay các hệ thống dây điện của các nhà mạng và Điện lực bắt dây tùy tiện, không qua chính quyền địa phương làm ảnh hưởng đến sự an toàn và thẩm mỹ cảnh quan nông thôn, đề nghị các cấp quan tâm giải quyết (*nêu tại mục 5 phần I của Báo cáo*).

**- Trả lời:**

Ngày 27/8/2024, Viễn thông Quảng Trị báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông theo Công văn số 1236/VNPT-QTI-KTĐT về việc báo cáo chấp hành quy định của pháp luật về viễn thông, trong đó nêu rõ Viễn thông Quảng Trị đã hoàn thành công tác chỉnh trang cáp thông tin, treo thẻ nhận diện, treo biển báo độ cao theo các nội dung yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông; Viettel Quảng Trị có báo cáo theo Công văn số 7320/QTI-HT ngày 26/8/2024 về việc chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trên địa bàn xã Triệu Phước.

Ngày 28/8/2024, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND xã Triệu Phước tiến hành kiểm tra việc thực hiện chỉnh trang làm gọn toàn bộ hệ thống cáp viễn thông, tuy nhiên Viễn thông Quảng Trị và Viettel Quảng Trị chưa khắc phục hết khối lượng công việc, chỉ mới khắc phục chỉnh trang, làm gọn được khoảng 50% theo biên bản làm việc số 01/BB-KT ngày 20/8/2024 tại UBND xã Triệu Phước.

Ngày 04/9/2024 Đoàn kiểm tra Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành làm việc về chấp hành các quy định của pháp luật về hạ tầng viễn thông của Viễn thông Quảng Trị và Viettel Quảng Trị trên địa bàn xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (*có biên bản kèm theo*).

- Thu hồi các sợi cáp trục và cáp thuê bao không sử dụng, bó cáp rút căng cáp, nâng cáp thuê bao sà thấp, bổ sung thẻ nhận diện cáp, biển báo độ cao các vị trí cáp vượt đường.

- Chỉnh trang bó cáp, làm gọn cáp viễn thông đảm bảo an toàn, mỹ quan trên trục đường ĐH 46 đoạn từ cổng chào xã (Chợ Bò Bản) đến cổng chào thôn An cư tương đối đảm bảo các dây cáp viễn thông đã căng vượt đảm bảo.

**II. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:**

**1. Về y tế, văn hóa, chính sách người có công:**

1.1. Cử tri thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa kiến nghị: Di tích thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa là nơi thành lập và diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Ủy ban Khởi nghĩa tỉnh Quảng Trị (Cách mạng tháng 8 năm 1945). Hiện nay, đã được UBND

tỉnh công nhận là di tích cấp tỉnh, tuy nhiên vẫn chưa được đầu tư xây dựng di tích. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quan tâm đầu tư đối với di tích thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa *(nêu tại mục 2 phần II của Báo cáo)*.

**- Trả lời:**

Địa điểm nhà ông Nguyễn Sơ và Lê Táo (Thôn Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa) đã được công nhận và xếp hạng di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 12/7/1996 của UBND tỉnh Quảng Trị. Hiện nay di tích nằm trong danh mục các di tích đang được thực hiện hồ sơ khoa học theo Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh “Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025”. Sau khi hoàn thiện hồ sơ khoa học (dự kiến trong năm 2024), UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện đề xuất việc đầu tư, bảo tồn, tôn tạo di tích theo quy định.

Việc đầu tư xây dựng, bảo tồn, tôn tạo di tích là điều cần thiết. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế nên chưa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về đầu tư, bảo tồn, tôn tạo di tích. Sau khi hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ về khoa học và pháp lý của di tích, UBND huyện sẽ tiếp tục đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh và các cấp có liên quan quan tâm, bố trí kinh phí để triển khai thực hiện. Đồng thời, kêu gọi cử tri, các tổ chức, các cá nhân và Nhân dân chung tay quan tâm đóng góp nguồn xã hội hóa để thực hiện việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo nhằm phát huy tối đa các giá trị của di tích trên địa bàn.

1.2. Cử tri xã Triệu Phước kiến nghị: Hiện nay UBND tỉnh đã có Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 về xác định phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong Sư đoàn Thủy lợi Triệu Hải gồm 40 đại đội do ông Lê Văn Cung làm Sư đoàn trưởng. Thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, mở đường giao thông, xây dựng mới các hạng mục của công trình thủy lợi Đại thủy nông Nam Thạch Hãn từ tháng 12-1977 đến tháng 12-1981. Đề nghị cấp trên quan tâm xem xét có chính sách hỗ trợ cho lực lượng thanh niên xung phong này để động viên tinh thần *(nêu tại mục 2 phần II của Báo cáo)*.

**- Trả lời:**

Trước đây Ban Liên lạc Thanh niên xung phong Sư đoàn Thủy lợi Triệu Hải có triển khai làm hồ sơ để xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2695/QĐ-UBND, ngày 08/10/2019 về việc xác nhận phiên hiệu đơn vị Thanh niên xung phong Sư đoàn Thủy lợi Triệu Hải. Trên cơ sở đó, Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện đã hướng dẫn Ban Liên lạc Thanh niên xung phong các xã, thị trấn tiến hành các thủ tục để kết nạp hội viên.

Ngày 08/10/2024, Sở Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn về việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết kháng chiến. Tuy nhiên, đối với đối tượng thanh niên xung phong sau 30/4/1975 hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn về việc hưởng chế độ, chính sách. UBND đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan đang đề xuất với cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết chế độ, chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong sau 30/4/1975.

### **III. Những ý kiến, kiến nghị nhiều lần:**

1. Cử tri các xã thuộc huyện Triệu Phong kiến nghị: Công trình Hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài đoạn qua huyện Triệu Phong (BIIG2) do Ban quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư: Đoạn kênh đi qua cánh đồng của HTX Phương Sơn, hiện tại cầu bắc qua kênh này có chiều rộng 2,5m, cầu làm đã lâu nên đã xuống cấp. Nhưng khi thiết kế cầu mới để thay thế cầu cũ thì chiều rộng thiết kế cầu chỉ còn 1,7m. Hiện nay cầu cũ vẫn chưa được thay thế, nhưng nếu làm cầu mới theo thiết kế rộng 1,7m sẽ không đảm bảo việc đi lại và sản xuất của người dân. Đề nghị đơn vị chủ đầu tư sớm điều chỉnh mở rộng cây cầu này ít nhất là như chiều rộng hiện trạng ban đầu (2,5m) để đảm bảo cho giao thông đi lại và sản xuất của người dân được thuận lợi (*nêu tại mục IV của Báo cáo*).

#### **- Trả lời:**

Công trình: Hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài, Ba - Quế - Vĩnh - Dương - Thành, huyện Triệu Phong và Hải Lăng thuộc dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Quảng Trị (BIIG2) được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3713/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư dự án; UBND các huyện thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Công trình này có chiều dài tuyến 12,543km (chiếm  $\frac{3}{4}$  dự án); có 520 hộ bị ảnh hưởng, với diện tích 24,4ha, gồm các tuyến: Kênh tiêu chính Bắc, tuyến kênh 2B, tuyến kênh T3B, tuyến kênh 10B. Đến nay đã chi trả tiền, bàn giao mặt bằng đạt 98,5%; đơn vị thi công đang triển khai thi công.

Ngày 07/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2975/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ đầu tư dự án, do đó hiện nay Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Đối với nội dung kiến nghị trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, do đó kính đề nghị đơn vị chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và đánh giá thực tế hiện trạng tại địa phương, có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri nhằm đảm bảo cho giao thông đi lại và sản xuất của người dân được thuận lợi.

2. Cử tri xã Triệu Trung kiến nghị: Hiện nay dọc bên sông Vĩnh Định đoạn qua

thôn Ngô Xá Thanh Lê xã Triệu Trung bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của bà con nhân dân, đặc biệt có đoạn có nguy cơ sạt lở nhà ở của người dân, ảnh hưởng đến đời sống và việc sản xuất của bà con nhân dân. Kiến nghị các cơ quan chức năng cần quan tâm và có phương án giải quyết sớm để bà con nông dân ổn định đời sống và sản xuất (*nêu tại mục IV của Báo cáo*).

**- Trả lời:**

Để khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, hư hỏng công trình đê, kè UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống kê các vị trí, địa điểm sạt lở cũng như nguồn kinh phí để khắc phục và đã được UBND tỉnh đã phân bổ nguồn vốn hỗ trợ đầu tư khắc phục các vị trí sạt lở, hư hỏng bờ sông Thạch Hãn, Vĩnh Định. Từ năm 2020 đến năm 2023, UBND tỉnh đã bố trí hơn 32,0 tỷ đồng để khắc phục, sửa chữa, góp phần hạn chế sạt lở, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Năm 2024, từ nguồn hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai của Trung ương hỗ trợ, tiếp tục đầu tư khắc phục các điểm sạt lở trên sông Thạch Hãn với kinh phí khoảng 36 tỷ đồng hiện nay đang triển khai thực hiện.

Đối với các vị trí sạt lở, hư hỏng chưa được đầu tư, trước mắt để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, yêu cầu UBND xã Triệu Trung chủ động triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời và phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn như: gia cố tại các khu vực sạt lở bằng cọc tre, cừ tràm, bao tải đất...; cắm biển cảnh báo và lập hàng rào bảo vệ tại khu vực sạt lở nguy hiểm, thông báo cho người dân được biết, bố trí lực lượng trực canh trong mùa mưa, lũ. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan bố trí kinh phí để triển khai thực hiện công trình nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân nhất là về mùa mưa lũ.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 26, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện Triệu Phong kính báo cáo quý cấp được rõ./.

**Nơi nhận:**

- HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- CPVP, CV<sub>HĐ</sub>;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phan Văn Linh**